

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/2007/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2007

**CHỈ THỊ****Về tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ**

Trong những năm qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, cải cách hành chính những sai sót về hộ tịch, điều chỉnh các loại giấy tờ tùy thân, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quá trình xem xét, giải quyết đã tồn tại nhiều vướng mắc chưa được các ngành có liên quan thống nhất biện pháp xử lý; công tác chỉ đạo, hướng dẫn có lúc chưa kịp thời; Trình tự, thủ tục thực hiện có việc chưa đúng quy định của pháp luật; Việc khắc phục tình trạng ùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân còn chậm...

Để thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, khắc phục cơ bản những hạn chế tồn tại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý hộ tịch, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Căn cứ nội dung Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, hồ sơ học tập và điều chỉnh giấy tờ tùy thân đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hướng dẫn liên ngành đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất nội dung đăng ký khai sinh, cải chính, sửa đổi các loại giấy tờ hộ tịch, hồ sơ học tập và giấy tờ tùy thân của công dân, đảm bảo nguyên tắc: Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế sai sót, khắc phục tình trạng ùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Những trường hợp công dân có giấy khai sinh được đăng ký đúng hạn, đúng thủ tục, đúng thẩm quyền, việc xác lập hồ sơ học tập, giấy tờ tùy thân khác phải lấy giấy khai sinh làm căn cứ để tạo lập, cấp phát, điều chỉnh hồ sơ học tập và các giấy tờ tùy thân đảm bảo tính thống nhất.

4. Trường hợp các giấy tờ tùy thân (hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tờ khác...) được xác lập trước, việc thực hiện đăng ký khai sinh, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác lập hồ sơ học tập... cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào các giấy tờ tùy thân đã được xác lập trước làm căn cứ điều chỉnh lại.

5. Cơ quan Tư pháp, UBND các cấp khi đăng ký khai sinh quá hạn cho công dân phải yêu cầu đương sự xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân theo quy định hoặc hồ sơ học tập của đương sự đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó để làm căn cứ đăng ký khai sinh.

6. Ngành Công an khi thực hiện việc kê khai đăng ký nhân khẩu, xác lập thủ tục giấy tờ hộ khẩu phải căn cứ vào giấy khai sinh được cấp đúng thẩm quyền, đúng hình thức (có đủ số, số quyền theo quy định) và hồ sơ học tập (nếu có) để làm cơ sở đảm bảo cho việc kê khai đăng ký.

7. Ngành Giáo dục và Đào tạo khi xác lập hồ sơ học tập, cấp phát văn bằng, chứng chỉ phải đối chiếu giấy khai sinh, khi phát hiện có sai sót phải điều chỉnh kịp thời theo thẩm quyền.

8. Các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, hồ sơ học tập và điều chỉnh giấy tờ tùy thân cho công dân không được đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân. Cán bộ, công chức vi phạm phải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

9. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Giám đốc Công an Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Chi**